



ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือกฯ

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๕ อัตรา (โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ , โรงเรียนบ้านเขาชกฯ (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) โรงเรียนพลุดาหลวงวิทยา , โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) และโรงเรียนหัวถนนวิทยา) ตามประกาศลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ โดยกำหนดวันรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ นั้น

ขณะนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการเปิดรับสมัครแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกฯ (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)

อนึ่ง ในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ข้างต้นนี้ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบเอกสารตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่น และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครฯ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศรับสมัครฯ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีกำหนด จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และจะไม่พิจารณาแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในกรณีที่เป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ แล้ว หรือจะพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙

(นายคงสิน แสงสัตยา)

ผู้ทรงคุณวุฒิ ก.จ.จ.ชลบุรี

ประธานคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ

แบบทำยประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษาฯ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา (โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์,โรงเรียนบ้านเขาชกา,โรงเรียนพลุดาหลวงวิทยา
โรงเรียนบ้านคลองมือไทรฯ และโรงเรียนหัวถนนวิทยา)

เลข ประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สถานศึกษา /สังกัด	หมายเหตุ
๐๑-๐๐๑	นางพลับพลึง โพธิกุล	รอง ผอ.สส.	โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	
๐๑-๐๐๒	นายจรูญ ทองไทย	รอง ผอ.สส.	โรงเรียนพลุดาหลวงวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	
๐๑-๐๐๓	ว่าที่ ร.อ.ธนนท์ บุญทวีวรเดช	รอง ผอ.สส.	โรงเรียนพลุดาหลวงวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	
๐๑-๐๐๔	น.ส.ศิริพรรณ ตีละกุล	รอง ผอ.สส.	โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	
๐๑-๐๐๕	นางเยาวลักษณ์ ศิลาหลัก	รอง ผอ.สส.	โรงเรียนบ้านเขาชกา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	
๐๑-๐๐๖	นางสกุลพร หศิภาพร	รอง ผอ.สส.	โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	
๐๑-๐๐๗	นางวิไล เมยสอาด	รอง ผอ.สส.	โรงเรียนหัวถนนวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	
๐๑-๐๐๘	นางจกมล สังข์ทอง	รอง ผอ.สส.	โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	
๐๑-๐๐๙	นางมณฑา วงศ์รัตน์	รอง ผอ.สส.	โรงเรียนบ้านคลองมือไทรฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	
๐๑-๐๑๐	นายลำไย อรรคจันทร์	รอง ผอ.สส.	โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	

/กำหนด...

๒. กำหนดวัน เวลาสอบ และสถานที่สอบ

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (สอบข้อเขียน)
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อาคาร ๑ ชั้น ๒
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (สอบข้อเขียน)
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อาคาร ๑ ชั้น ๒
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
ณ ห้องรับรอง อาคาร ๑ ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

รายละเอียดหลักสูตรตามเอกสารแนบท้าย

๓. ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ

ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายเครื่องแบบข้าราชการสี kaki คอพับแขนยาว ให้ผู้เข้าสอบนำบัตรประจำตัวสอบมารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด โดยให้มารายงานตัวก่อนเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที หากไม่มารายงานตัวภายในเวลาที่กำหนด จะถูกตัดสิทธิการเข้ารับการสอบคัดเลือก

๔. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตร ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และสำหรับภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งซึ่งจะต้องประเมินบุคคลตามแบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งนั้น จะต้องได้คะแนนในแต่ละหมวดไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

๕. การแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้

การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับในกรณีมีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

ทั้งนี้ เมื่อได้มีการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามจำนวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้งแล้ว บัญชีสำรองถือเป็นอันยกเลิก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จะดำเนินการแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามลำดับที่ที่ขึ้นบัญชีจากผู้ที่มิคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานตำแหน่ง เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เรียบร้อยแล้ว

อนึ่ง การแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตรวจสอบภายหลังว่าผู้สอบคัดเลือกมีคุณสมบัติไม่ตรงตามมาตรฐานตำแหน่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่แต่งตั้งหรือกรณีได้รับการแต่งตั้งไปแล้ว จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและพิจารณาให้ยกเลิกการแต่งตั้ง

XOON

หลักสูตรการสอบคัดเลือก

หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจะดำเนินการสอบโดยวิธีสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง มีรายละเอียด ดังนี้

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

จะทดสอบความรู้ความสามารถ ความคิดริเริ่ม ในการกำหนดและปรับปรุง นโยบาย แผนงาน ระบบงาน และการบริหารงานของส่วนราชการที่สังกัด และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง ตามแนวที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้

- นโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทยด้านการศึกษาและอื่นๆ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และแก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒

- ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

พ.ศ.๒๕๔๖

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘

- ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านการศึกษา การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๕

ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

ทดสอบความรู้ความเข้าใจหรือความเห็นเกี่ยวกับงานในตำแหน่งที่สอบคัดเลือก โดยวิธีสอบข้อเขียน โดยทดสอบความรู้ความเข้าใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนพัฒนาการศึกษา การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารการเงิน การพัสดุ การวางแผนการบริหารงานบุคคล การจัดทำมาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การจัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา การจัดการศึกษา

ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

จะทำการประเมินบุคคลที่สมัครสอบคัดเลือกเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในด้านต่างๆ โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ (โดยนำผลการประเมินของผู้บังคับบัญชามาประกอบการสัมภาษณ์ด้วย)
